



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาหลักสูตรพัฒนากรรมการสหกรณ์

เน้นถ่ายทอดแนวคิดบริหารจัดการองค์กรและหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาหลักสูตรที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการอบรมพัฒนากรรมการสหกรณ์ คาดจะรู้ผลในเดือนเมษายนปี 2555 ก่อนจะนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรรมการสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 70,000 ราย เน้นหลักการบริหารงานสหกรณ์และเรื่องหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งกรรมการสหกรณ์ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงการศึกษาหลักสูตรเพื่อพัฒนากรรมการสหกรณ์ ว่า การพัฒนาสหกรณ์ในปัจจุบัน ต้องเริ่มจากการพัฒนาตัวกรรมการสหกรณ์ ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการใน 2 ส่วน คือ พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับกรรมการ เพื่อจัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่กรรมการสหกรณ์ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 70,000 คน ซึ่งหากสหกรณ์รอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการฝ่ายเดียวคงไม่สามารถอบรมได้ทั้งหมด เพราะแต่ละปีกรมฯ สามารถจัดอบรมกรรมการสหกรณ์ได้เพียง 500 คน ดังนั้น จึงต้องเร่งสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐาน สร้างทีมวิทยากรที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการอบรมพัฒนากรรมการสหกรณ์ ขณะเดียวกัน บทบาทของการจัดอบรมกรรมการสหกรณ์ ควรให้เป็นหน้าที่ของสถาบันเกษตรกรเอง โดยมีการรวมตัวกันเป็นชมรมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เช่นในจังหวัดจันทบุรีและสระบุรี แล้วจัดฝึกอบรมพร้อมกัน

การพัฒนากรรมการสถาบันเกษตรกร เป็นเรื่องที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควรหันมาให้ความสำคัญ และดำเนินการโดยจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นกองทุนสวัสดิการเพื่อพัฒนาตัวกรรมการสหกรณ์ โดยใช้หลักสูตรและวิทยากรตามที่กรมฯ ได้พัฒนาขึ้น ก็จะเป็นกระบวนการที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ ที่เริ่มจากการพัฒนาตัวกรรมการ ให้สามารถบริหารกิจการสหกรณ์ได้ ขณะนี้กรมฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาหลักสูตรที่เหมาะสมสำหรับเป็นหลักสูตรเฉพาะในการพัฒนากรรมการสหกรณ์ ว่ารูปแบบในการอบรมกรรมการที่ดีควรทำอย่างไร ซึ่งผลการศึกษาได้เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน และจะเสร็จสิ้นในเดือนเมษายนปี 2555 ซึ่งกรมฯ จะนำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนากรรมการสหกรณ์ต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากกรรมการสหกรณ์ทุกแห่งเกิดการตื่นตัวในการพัฒนาแนวคิดและยกระดับความรู้ให้กับตัวเอง ควบคู่กับการยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะทำให้การดำเนินงานของสหกรณ์พัฒนาต่อไปได้ ความรู้สำคัญที่กรรมการสหกรณ์จะต้องมี คือ หลักการบริหารงานสหกรณ์และหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ทั้งสองสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องใช้ในการบริหารงานที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก ในขณะนี้ เพราะหากปล่อยให้ฝ่ายจัดการ คือผู้จัดการสหกรณ์เป็นดำเนินงานอยู่ฝ่ายเดียว ตัวกรรมการเองไม่รู้เท่าทัน จะส่งผลการดำเนินงานของสหกรณ์ กรรมการจึงจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหกรณ์ภาคการเกษตร เช่น สหกรณ์ชาวสวนยาง ต้องติดตามข้อมูลราคาขางจากตลาดกลางขนาดใหญ่ ว่าวันนี้ราคายางเปลี่ยนแปลงเท่าไร เพื่อวิเคราะห์ทิศทางแนวโน้มของตลาดและราคายาง เนื่องจากราคาปรับตัวขึ้นลงรวดเร็ว ส่วนสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการหรือสหกรณ์ร้านค้า มีความเข้มแข็งมากกว่าสหกรณ์การเกษตร ซึ่งกรรมการสหกรณ์มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบรรดาสมาชิกเข้ามาดูแลกิจการสหกรณ์ และเป็นความคาดหวังในการขับเคลื่อนกิจการสหกรณ์ไปสู่เป้าหมาย จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาตัวกรรมการของสหกรณ์ให้มีความรู้สำหรับนำไปใช้ในการพัฒนาองค์กรของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป